

ข่าวเผยแพร่

No. 170/2561

26 กรกฎาคม 2561

ทริสเรตติ้งขึ้นอันดับเครดิต "บ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง" ยังไม่ได้รับผลกระทบในทันที จากการทรุดตัวของเขื่อนเซเปียน-เซินอันน้อย

ทริสเรตติ้งยังไม่พบผลกระทบที่จะมีต่ออันดับเครดิตของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในทันทีหลังจากเกิดเหตุทรุดตัวของเขื่อนในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซินอันน้อย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งรายงานว่ามีเขื่อนดินย่อยกันของเขา (Saddle Dam) ของโครงการเกิดการทรุดตัวจนส่งผลทำให้สันเขื่อนแตกถาวรและน้ำรั่วไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน 7 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำ

บริษัทถือหุ้น 25% ในโครงการเซเปียน-เซินอันน้อยซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 410 เมกะวัตต์ใน สปป.ลาว โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และใช้เงินกู้แบบเงินกู้โครงการ (Project Finance) โดยบริษัทจะต้องลงทุนในส่วนของทุนประมาณ 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท) เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยมีความคืบหน้าประมาณ 90% และคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ทริสเรตติ้งมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทเพียงเล็กน้อย โดยเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวของบริษัทที่จำนวน 2,500 ล้านบาทนั้นคิดเป็น 2.5% ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จากประมาณการของทริสเรตติ้ง คาดว่าโครงการนี้จะมีส่วนแบ่งกำไรให้แก่บริษัทประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2.0% ของประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ประมาณ 11,000-13,000 ล้านบาทต่อปี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทรุดตัวของเขื่อนซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการแบบครบวงจร นอกจากนี้ โครงการนี้ยังอยู่ภายใต้การรับประกันภัยมาตรฐานซึ่งประกอบด้วย การรับประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา การรับประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการรับประกันภัยจากการเริ่มดำเนินงานล่าช้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนั้นยังคงต้องประเมินต่อไป ทริสเรตติ้งจะติดตามความคืบหน้าของการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้และผลกระทบที่มีต่อสถานะเครดิตของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไป

ปัจจุบันทริสเรตติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ที่ระดับ "AAA" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่"

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อนการจัดอันดับเครดิตนี้มีค่าแก่การลงทุนหรือการตัดสินใจใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือของบริษัทย่อย โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำหรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พหุคูณ การควมรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: <http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html>